

ชื่อเรื่อง ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังบรรจุถุง ขนมจีบ และซาลาเปา

ชื่อผู้วิจัย 1) นางสาวกาญจนา บุญเอนก 2) นางสาวลลิตา จิตทวี
3) นางสาวศิริพร มีทอง 3) นางสาวหฤทัยรัตน์ จันทนา

ที่ปรึกษา 1) นายสมพร เทพมา 2) นางสุรีย์ เทพมา
3) นางสาวนงเยาว์ จันอ่อน 4) นางสาวปวีณา พาชอบ

ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าของธุรกิจค้าปลีกขนมปังบรรจุถุง ขนมจีบ และซาลาเปา 2) ศึกษาผลการดำเนินธุรกิจ 3) ศึกษาการวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงิน และผังทางเดินบัญชีของธุรกิจ 4) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการ

ประชากรที่ศึกษา คือ รายการค้าของธุรกิจทั้งสิ้น 276 รายการ และผู้ทำโครงการจำนวน 4 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา ปรากฏว่า 1) ต้นทุนการผลิตสินค้าขายปลีกของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปรที่สำคัญคือต้นทุนซื้อสินค้า ซาลาเปา ขนมจีบ และขนมทองทอดซ็อก ธุรกิจมีต้นทุนการผลิต ขนมทองทอดซ็อกบรรจุถุง 3.58 บาท/ถุง ขนมขาไก่ทรงเครื่องบรรจุถุง 3.10 บาท/ถุง ขนมปังไส้สับประรดบรรจุถุง 2.94 บาท/ถุง ขนมจีบ 2.11 บาท/ก้อน และซาลาเปา 3.67 บาท/ก้อน 2) ผลการดำเนินธุรกิจ มีรายได้ทั้งสิ้น 10,118 บาท มีกำไรสุทธิ 1,701 บาท ผู้เป็นหุ้นส่วนจำนวน 4 คนได้ผลตอบแทนสุทธิคนละ 425.25 บาท 3) ระบบบัญชีมีที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 33 บัญชี บัญชีแยกประเภทที่มีรายการค้าผ่านมาก คือ บัญชีแยกประเภทเงินสด บัญชีแยกประเภทขายขนมปัง บัญชีแยกประเภทกำไรขาดทุน ผังทางเดินบัญชีเริ่มจาก สมุครายวันทั่วไป ผ่านบัญชีแยกประเภท 5 หมวด ได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ปิดบัญชี ทำงบการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบเงินทุน งบชำระบัญชี 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่สำคัญคือ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ เป็นผลจากการได้ปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน มีการบรรจุถุงขนมที่ได้ตามมาตรฐาน และสามารถปรับตัวเข้ากับลูกค้าได้ดี

คำสำคัญ: การดำเนินธุรกิจค้าปลีก, ขนมปังบรรจุถุง, ขนมจีบ, ซาลาเปา

คำนำ

รายงานโครงการเรื่อง ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังบรรจุถุง ขนมจีบ และ ซาลาเปา ได้เริ่มดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ในการทำโครงการนี้ได้จัดทำเป็นรายงาน 5 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ หัวข้อสำคัญคือ ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา นิยามปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีหัวข้อสำคัญคือ การดำเนินธุรกิจในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้นทุนการผลิตสินค้าขายปลีก ระบบบัญชีและผังทางเดินบัญชีธุรกิจค้าปลีก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ทำโครงการ บทที่ 3 วิธีการศึกษามีหัวข้อสำคัญคือ สถานที่ดำเนินการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือตอนที่ 1 ต้นทุนการผลิตสินค้าขายปลีก ตอนที่ 2 ผลการดำเนินธุรกิจค้าปลีก ตอนที่ 3 ระบบบัญชี ผังทางเดินบัญชีของธุรกิจ ตอนที่ 4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ศึกษาโครงการ

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานโครงการเรื่อง การดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังบรรจุถุง ขนมจีบ และซาลาเปาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าความรู้ข้อมูลในด้านต่างๆ ของธุรกิจค้าปลีก เพื่อปรับใช้ในการทำงาน ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

นางสาวกาญจนา บุญอนุช

นางสาวลลิตา จิตทวี

นางสาวศิริพร มีทอง

นางสาวหฤทัยรัตน์ จันทนา

มกราคม 2554

กิตติกรรมประกาศ

รายงานโครงการเรื่อง ศึกษาการดำเนินธุรกิจค้าปลีกขนมปังบรรจุถุงและขนมจีบ
ซาลาเปาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับ
การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษาชี้แนะจากครูที่ปรึกษาโครงการ ครู
ประจำวิชา หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ และงานวิจัยของสถานศึกษา ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หน่วยอุบลราชธานี ทุกคนที่ช่วยอุดหนุนซื้อสินค้า
ของกิจการมาอย่างต่อเนื่อง

นางสาวกาญจนา บุญเอก

นางสาวลลิตา จิตทวี

นางสาวศิริพร มีทอง

นางสาวหทัยรัตน์ จันทนาค

มกราคม 2554